

BE-Knowledge เปิดตัวนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับชาติ ปลดปล่อยพันธนาการความล้มเหลวใน การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย



BE-Knowledge สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เปิดตัวนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติ ทุ่มแจไชปรีศนาข้อ
สุดท้ายของวิกฤติการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ด้วยกระบวนการผ่านผลึก ซึ่งเป็นเทคนิควิธีสอนที่
มุ่งสร้างรากฐานการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เห็นผลจริง ตกผลึกเป็นความรู้ สามารถจดจำได้
ตลอดชีวิต ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อันจะนำมาซึ่งการต่อยอดทักษะด้านอื่นๆ ที่ดีกว่า



นายวรุช กิติวรงค์ ผู้บริหาร สถาบันสอนภาษาอังกฤษ BE-Knowledge เปิดเผยว่าสถาบันก่อตั้งใน
ปี 2551 เปิดสอนภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น 6 ขวบ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีกว่า 100
หน่วยการสอนทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ทำการค้นคว้าวิจัยในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษมาทั่วทุกภูมิภาค
โดยคำนึงถึงการเรียนรู้ภายใต้ความเป็นจริงในสภาพแวดล้อม และบริบทของสังคมไทย จนสามารถสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาอันยอดเยี่ยม คือวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่สร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ด้วย “กระ
บวนการผ่านผลึก” ที่จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาทางด้านการพูดคุย สื่อสาร และภาษา
อังกฤษในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป อีกทั้งยังได้สร้างแนวทางใหม่ในการสอนไวยากรณ์ (grammar) ซึ่งเป็นที่รู้
กันว่ายากมาก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ก็สามารถแก้ไขให้เป็นเรื่องง่ายๆ
ด้วยนวัตกรรมที่กล่าวมา

” ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับระบบการศึกษาของไทยมาโดยตลอด
ประเทศไทยถูกจัดอันดับสมรรถนะในด้านภาษาอังกฤษอยู่เกือบรั้งท้ายในอาเซียน ซึ่งเป็นวิกฤติที่ต้อง
เยียวยาแก้ไขอย่างจริงจัง จำเป็นต้องปรับแนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขนานใหญ่ สำหรับเทคนิค
การสอนแบบกระบวนการผ่านผลึก (ความรู้ตกผลึก) คือการเรียนรู้แล้วสามารถจดจำได้ตลอดชีวิต ไม่เลือนหาย
ถามเมื่อไร ตอบได้ทันที เป็นการสร้างรากฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน เห็นผลจริงอย่างน่าทึ่ง
ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาระดับชาติ ที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทย ให้มีทิศทาง
ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน ” นายวรุช กล่าว

ปัจจุบันคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งด้านการศึกษาและการ

ทำงาน ดังนั้นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ **BE-Knowledge** จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการศึกษาด้วยการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต และการมาถึงของตลาดประชาคมอาเซียนหรือ **AEC**